

Số: /BC-UBND

Trà Cú, ngày tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện chỉ số tính minh bạch năm 2023**

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Công văn số 2668/STTTT-BCVTCNTT ngày 27/11/2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện chỉ số tính minh bạch năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH**

Tiếp tục triển khai Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chỉ số thành phần Tính minh bạch trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao chỉ số PCI năm 2021 và các năm tiếp theo, Kế hoạch số 47/KH-STTTT-BCVTCNTT ngày 31/8/2022 về cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch năm 2022 và những năm tiếp theo.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Minh bạch trong đấu thầu**

Đăng tải 100% thông tin về các gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.gov.vn) đảm bảo theo quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu ngày 22/11/2016, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Thông tư số 11/2014/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong năm, Trang thông tin điện tử đã đăng tải 04 tin, bài liên quan đến đấu thầu như Thông báo số 992/TB-UBND ngày 25/8/2023 về lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết triển khai thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Trà Cú (lần 2); Thông báo về việc lựa chọn đơn vị chủ trì Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững); Thông báo số 840/TB-UBND ngày 05/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc đăng ký làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú (lần 5); Thông báo số 386/TB-UBND ngày 01/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú (lần 4).

**2. Tiêu chí: Tỷ lệ doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị cơ quan nhà nước của tỉnh cung cấp; số ngày chờ đợi để nhận được thông tin, văn bản yêu cầu**

- Thường xuyên thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm những thủ tục rườm rà đăng tải đầy đủ kịp thời trên Trang thông tin điện tử huyện.

- Thực hiện tốt việc trả lời khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, qua mục “Trả lời đơn công dân”.

- Nâng cao hơn nữa tinh thần phục vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức phụ trách công tác cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện.

**3. Tiêu chí: Thông tin trên website của tỉnh, huyện về các ưu đãi/khuyến khích/hỗ trợ đầu tư của tỉnh, huyện là hữu ích**

Ngoài thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành, đơn vị phối hợp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư các chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư; danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất; kế hoạch đầu tư công; các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới.

**4. Tiêu chí: Thông tin trên website của tỉnh, huyện về các quy định về thủ tục hành chính là hữu ích**

Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện đã kiểm duyệt, đăng tải 1.181 tin, bài, văn bản các loại; cập nhật thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã với 385 thủ tục; cập nhật thông tin về lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.

Chuyên mục Dịch vụ công và Dịch vụ công trực tuyến liên thông đến Cổng thông tin điện tử tỉnh để thực hiện các thủ tục hành chính. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Trang thông tin điện tử huyện hướng dẫn người dân, doanh nghiệp ưu tiên thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

**5. Tiêu chí: Thông tin trên website của tỉnh, huyện về các văn bản điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là hữu ích**

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; lịch làm việc, lịch tiếp công dân của lãnh đạo huyện thông qua các chuyên mục trên Trang thông tin điện tử huyện.

**6. Tiêu chí: Thỏa thuận về các khoản thuế phải nộp với cán bộ thuế giúp doanh nghiệp giảm được số thuế phải nộp**

Trong năm, Bộ phận một cửa huyện thuộc Chi cục thuế khu vực Cầu Ngang – Trà Cú đã triển khai quán triệt 100% các văn bản pháp luật về thuế mới và sửa đổi, bổ sung đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị, đồng thời phối hợp với

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phát thanh, tuyên truyền về tình hình thu nộp lệ phí môn bài qua NHTM và ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động thông minh. Đồng thời triển khai cho từng cán bộ, công chức viết bản cam kết thực hiện về 10 điều kỷ luật của ngành thuế.

Trong các bản thông báo, bản tin tuyên truyền luôn công khai đường dây nóng của đơn vị và thông báo lịch tiếp dân của lãnh đạo cơ quan công khai trên bản tin thông báo tại cơ quan.

### **7. Tiêu chí: Chất lượng website của tỉnh, huyện**

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng đầy đủ các chuyên mục theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Thường xuyên duy trì, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử huyện.

### **8. Tiêu chí: Tỷ lệ doanh nghiệp thường xuyên truy cập vào website của UBND tỉnh, huyện**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nói chung và Chỉ số tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin nói riêng trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Trang thông tin điện tử cấp cơ sở,... để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời, nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng thông tin điện tử; tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp truy cập tra cứu thông tin; triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp nắm được cách thức, ưu điểm khi truy cập và khai thác thông tin từ Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử huyện.

### **9. Tiêu chí: Tiếp cận tài liệu quy hoạch**

Trong năm, Trang Thông tin điện tử đã đăng tải các thông tin liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội như: Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 18/10/2023 về việc thực hiện Tiểu dự án 03 hỗ trợ việc làm bền vững (thuộc Dự án 04) chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 25/7/2023 về việc thực hiện Tiểu dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc Dự án 5) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú; Kế hoạch số 04/KH-BATGT ngày 19/5/2023 về việc phối hợp giải tỏa lòng, lè đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 53, 54, Tỉnh lộ 911, 915 thuộc địa bàn huyện; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 19/5/2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 28/10/2022 về việc phát triển kinh tế xã hội

giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trà Cú, các dự án xây dựng, các kế hoạch đầu tư công: Đăng tải danh mục các công trình đầu tư công trên Trang thông tin điện tử của huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các ngành, nghề như công khai Đề án quy hoạch phát triển du lịch huyện Trà Cú đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các chính sách ưu đãi lên Trang thông tin điện tử của huyện nhằm thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin cho người dân.

### **10. Tiêu chí: Tiếp cận tài liệu pháp lý**

Trang thông tin điện tử huyện đã xây dựng chuyên mục Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật và link đến địa chỉ <http://vbpl.vn/travinh/Pages/home.aspx> (Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật Trà Vinh) và chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật cập nhật các thông tin về luật, pháp lệnh, quyết định của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành; các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện...

### **11. Tiêu chí: Thông tin trên các website của tỉnh, huyện về các văn bản pháp luật của tỉnh, huyện là hữu ích**

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đăng tải đầy đủ các văn bản phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của huyện. Trong năm đã đăng tải 22 tin, bài liên quan đến các văn bản phổ biến giáo dục pháp luật như: Tuyên truyền giáo dục pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11; Trung tâm Tư vấn pháp luật tỉnh Trà Vinh phổ biến, tư vấn pháp luật miễn phí trong lĩnh vực đất đai tại huyện Trà Cú; Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”; Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản,... đảm bảo cho người dân cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời.

### **12. Tiêu chí: Cần có "mối quan hệ" để có được các tài liệu của tỉnh, huyện**

Nâng cao tinh thần phục vụ, ý thức trách nhiệm làm việc của công chức, viên chức, đảm bảo 100% công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy chế hoạt động công vụ. Kịp thời cung cấp các tài liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

### **13. Tiêu chí: Khả năng dự liệu được thay đổi quy định pháp luật của tỉnh, huyện**

Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các ngành, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Thuận lợi:**

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của các Sở, ngành tỉnh nên các tiêu chí trong Chỉ số Tính minh bạch ngày càng được cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và các thành viên đã chủ động liên hệ các ngành, đơn vị để được cung cấp các thông tin và đăng tải, cập nhật nội dung có liên quan đến chỉ số tính minh bạch lên Trang thông tin điện tử kịp thời, đúng quy định.

## **2. Khó khăn, hạn chế:**

Sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị có liên quan đôi lúc còn hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị còn ít quan tâm cung cấp thông tin cho Ban Biên tập nên một số chuyên mục còn thiếu, chưa cập nhật kịp thời.

## **III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024**

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/KH-STTTT-BCVTCNTT ngày 31/8/2022 về cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch năm 2023 và những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ thực hiện cải thiện chỉ số tính minh bạch trên Trang thông tin điện tử của huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền, quán triệt về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chỉ số PCI đối với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở; phục vụ tận tình với doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả thực hiện chuyên mục trao đổi hỏi đáp với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên Trang thông tin điện tử của huyện, nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định: Lịch công tác, số điện thoại lãnh đạo, thông tin quy hoạch đất, danh mục dự án,...

Trên đây là báo cáo Chỉ số Tính minh bạch của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông năm./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Tăng Thị Thắm**